

ประกาศ  
เรื่องเก็บภาษีร้อยละในหัวเมือง  
มณฑลกรุงเก่า

ด้วยมีพระบรมราชโองการ คำว่าดังนี้  
เกล้า ๆ สั่งว่า ด้วย การเก็บภาษีร้อยละใน  
หัวเมืองมณฑลกรุงเก่า ซึ่งมีอัตราเรียกเก็บ  
ไว้ละ ๔ บาท ๓๒ อัฐ ตั้งเช่นเมืองอ่างทอง  
เมืองลพบุรี เมืองสิงห์บุรี เหล่านี้เป็นต้น นั้น  
แต่เดิมเมืองเหล่านี้ยังหาได้รวบรวมตั้งขึ้นเป็น  
มณฑล การเก็บภาษีร้อยละจึงได้มีท้อง  
ตราบังคับสั่งออกมาเป็นเมือง ๆ บัดนี้ทรง  
พระราชดำริเห็นว่า หัวเมืองเหล่านี้ก็ได้  
รวมเข้าเป็นมณฑลเดียวกันแล้ว การเก็บ  
ภาษีร้อยละควรต้องเรียกเก็บให้เสมอหน้ากัน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เก็บภาษีร้อยละ  
ในหัวเมืองกรุงเก่าไว้ละ ๔ บาท ๓๒ อัฐ ด้วย  
ตั้งแต่วันที่ ๑๑๑๑ นี้เป็นต้นไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม รัตน  
โกสินทร ศก ๑๑๑๑

(ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ  
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ กระทรวงเกษตราธิการ

ด้วยพระยาราชพงษานุรักษ์ ยื่นเรื่องราว  
คือกระทรวงเกษตราธิการ ขอเปลี่ยน โฉนด  
เก่ารับโฉนดใหม่ สำหรับที่ดินตำบลบาง  
ขุนเทียน แขวงกรุงเทพฯ ราววงหมื่นราช  
ภักดี ตำบลบาง ๕๖๑ ตำบลบาง ๓๑๕๑๕ โฉนด  
ชื่อเจ้าคุณแก้ว เป็นส่วนคงเรียก รวม ๓ ชนิด  
โดยกล่าวว่า เจ้าคุณแก้วได้แยกโฉนดเดิม  
ให้เจ้าคุณหญิงแก้ว ๆ ได้มอบใบสำคัญแยกกับ  
นำโฉนดส่วน ๓ ชนิด รายนี้ยกให้ เป็นกรรม

สิทธิ์แก่พระยาราชพงษานุรักษ์ บัดนี้พระยา  
ราชพงษานุรักษ์ จะขอเปลี่ยนโฉนดเก่ารับ  
โฉนดใหม่ แต่ขอโอนเป็นนามพระยาราช  
พงษานุรักษ์ แต่เดิมลงในนำโฉนดที่ส่วนรายนี้  
เพื่อให้เป็น การถูกต้องต่อไป ความแจ้ง  
ในเรื่องราวหมาย ๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน  
ร.ศ. ๑๑๑๑ นั้นแล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้องกับที่ส่วนรายนี้ ก็  
ให้ทำคำร้องไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน กระทรวง  
เกษตราธิการ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับ  
แต่วันที่ได้ออกประกาศนี้เป็นต้นไป ถ้า  
พ้นกำหนดนี้แล้ว เจ้าพนักงานจะสันนิษฐานว่า  
ที่ส่วนรายนี้เป็นของพระยาราชพงษานุรักษ์  
โดยบริสุทธิ จะได้จัดการออกโฉนดแก่โอน  
ให้แก่พระยาราชพงษานุรักษ์รับไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม รัตน  
โกสินทร ศก ๑๑๑๑

ด้วยอ้างแดงหวาดกับพวก ยื่นเรื่องราวต่อ  
กระทรวงเกษตราธิการ ขอของที่นาตำบล  
บางขวัญของปลายนกลองตาก่อน ท้องที่หลวง  
รามัญ นนทบุรี กรมการอำเภอแขวงเมือง  
นนทบุรี โดยกล่าวว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่า  
หาผู้ไ้ได้หวงห้ามไม่ เป็นเนื้อนา ๕๐๐๐ ไร่  
ความแจ้งอยู่ในเรื่องราวลงวันที่ ๔ กรกฎาคม  
รัตนโกสินทร ศก ๑๑๑๑ นั้นแล้ว

ถ้าผู้ใดมีคดีเกี่ยวข้องกับคดีค้ำนี้ ด้วย  
ที่ดินรายนี้ประการใด ก็ให้ทำคำร้องไป  
ยื่นต่อเจ้าพนักงาน กระทรวงเกษตราธิการ  
ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออก  
ประกาศนี้เป็นต้นไป ถ้าพ้นกำหนดนี้ไม่มี  
ผู้มาร้องคดีค้ำนี้ประการใดแล้ว เจ้าพนักงาน